

Số: 108/TB-BQLVHL

Quảng Ninh, ngày 23 tháng 02 năm 2022

THÔNG BÁO

Về việc tăng cường các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy tại Công văn số 713-CV/TU ngày 18/02/2022 về việc tăng cường các biện pháp và nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu các phòng, ban, đơn vị trong công tác phòng, chống dịch Covid-19, Thông báo số 521-TB/TU ngày 22/2/2022 của Thường trực Tỉnh ủy, Ban Chỉ đạo cấp tỉnh về phòng, chống dịch Covid-19 về việc triển khai đồng bộ, quyết liệt các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 và phòng, chống rét đậm, rét hại tại hội nghị ngày 21/02/2022, Văn bản số 1043/UBND-DL1 ngày 22/02/2022 của UBND tỉnh về việc tăng cường, chủ động biện pháp phòng chống dịch bệnh đáp ứng tình hình F0 tăng cao.

Trước tình hình diễn biến dịch bệnh Covid-19 phức tạp trên địa bàn Tỉnh và Thành phố. Từ ngày 21/01/2022 (thời điểm phát hiện trường hợp viên chức đầu tiên của Ban nhiệm Sars-CoV-2) đến ngày 22/2/2022, cơ quan đã phát hiện 19 trường hợp F0, 90 trường hợp F1. Thời gian tới số lượng F0 có nguy cơ tiếp tục tăng, vì vậy để tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19, Ban Quản lý vịnh Hạ Long yêu cầu:

1. Trưởng và phụ trách các đơn vị tăng cường trách nhiệm hơn nữa trong công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19, nắm chắc và theo dõi sát sao tình hình dịch bệnh Covid-19, tuyệt đối không chủ quan lơ là, mất cảnh giác. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, cảnh báo nguy cơ dịch bệnh để nâng cao hơn nữa ý thức, trách nhiệm của viên chức, người lao động trong phòng, chống dịch bệnh Covid-19. Quán triệt, yêu cầu viên chức, người lao động của đơn vị thực hiện nghiêm các quy định phòng, chống dịch bệnh, nguyên tắc 5K, đảm bảo an toàn trong thực hiện nhiệm vụ, an toàn trong đón tiếp, phục vụ khách tham quan vịnh Hạ Long; khuyến cáo không sử dụng các dịch vụ công cộng, dịch vụ ăn uống, không tham gia hiếu hỷ, các hoạt động tập trung đông người; tăng cường làm việc trực tuyến qua môi trường mạng, hạn chế tối đa việc tiếp xúc trực tiếp, nhất là tiếp xúc với người ngoài cơ quan, gia đình.

Yêu cầu viên chức, người lao động thực hiện nghiêm Chỉ thị số 23-CT/TU ngày 10/02/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, thực hành nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang theo hướng lành mạnh, tiết kiệm, tránh xa hoa, lãng phí, phù hợp với yêu cầu thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19.

2. Chỉ đạo, quán triệt viên chức, người lao động của đơn vị chủ động tự thực hiện xét nghiệm test nhanh kháng nguyên Covid-19. Nếu có biểu hiện nghi ngờ mắc Covid-19 như ho, sốt, khó thở... phải hạn chế tiếp xúc, đi lại, báo cáo ngay cho y tế địa phương và lãnh đạo đơn vị để được hướng dẫn xét nghiệm Covid-19, xử lý theo quy định, đồng thời truy vết F1 và thông báo kịp thời về Thường trực

Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch của Ban (qua Trung tâm cứu nạn, cứu hộ trên vịnh Hạ Long) để được hướng dẫn xử lý theo quy định. Thực hiện việc truy vết và xác định F1 thu dung đúng quy định của Bộ Y tế (Văn bản số 11042/BYT-DP ngày 29/12/2021 của Bộ Y tế về việc điều chỉnh định nghĩa ca bệnh Covid-19, Văn bản số 762/BYT-DP ngày 21/02/2022 của Bộ Y tế về việc cách ly y tế đối với ca bệnh Covid-19 và các trường hợp tiếp xúc gần).

Đối với viên chức, người lao động là F1, các đơn vị phải bố trí nơi làm việc cho các trường hợp F1 tách biệt với các bộ phận khác để đảm bảo các điều kiện an toàn, phòng chống dịch. Trong trường hợp đơn vị không bố trí được khu vực riêng biệt thì liên hệ với Văn phòng để được sắp xếp hội trường cho F1 các đơn vị làm việc.

3. Rà soát, xây dựng phương án bố trí lao động hợp lý (phân ca, chia nhóm), trong đó có cả quân số dự phòng để thực hiện tốt các chức năng, nhiệm vụ được giao, đảm bảo trong bất kỳ tình huống nào cũng phải có đủ người thực hiện nhiệm vụ. Trường hợp đột xuất, bất khả kháng phải báo cáo lãnh đạo Ban kịp thời xem xét, xử lý. Phương án trình lãnh đạo Ban phụ trách phê duyệt và gửi về Văn phòng Ban tổng hợp **trước ngày 28/2/2022**.

4. Trung tâm cứu nạn, cứu hộ trên vịnh Hạ Long rà soát phương án phòng, chống dịch bệnh cơ quan; bố trí, chuẩn bị trang thiết bị, cơ sở vật chất sẵn có; tổ chức lực lượng ứng trực hiệu quả nhằm ứng phó linh hoạt, hiệu quả mọi tình huống phát sinh.

5. Phòng Nghiệp vụ - Nghiên cứu phối hợp với Trung tâm hướng dẫn, điều hành du lịch vịnh Hạ Long và các đơn vị liên quan rà soát kế hoạch phòng, chống dịch trong đón tiếp phục vụ khách du lịch tham quan vịnh Hạ Long và các phương án xử trí khi có các trường hợp mắc Covid-19, kịp thời cập nhật, bổ sung các nội dung đảm bảo kế hoạch được triển khai hiệu quả.

Yêu cầu các đơn vị thực hiện nghiêm nội dung chỉ đạo nêu trên, đồng thời thường xuyên cập nhật, triển khai thực hiện tốt các văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh và các ngành, đơn vị chức năng về phòng, chống dịch bệnh Covid-19. Thường xuyên cập nhật thông tin để nâng cao nhận thức, chủ động, sẵn sàng triển khai các biện pháp phòng, ngừa có hiệu quả dịch bệnh Covid-19. Trong quá trình triển khai nếu có khó khăn, vướng mắc báo cáo lãnh đạo Ban xem xét, giải quyết./.

Nơi nhận:

- Đồng chí Trưởng ban (báo cáo);
- Các đ/c Phó Trưởng Ban;
- Các đơn vị trực thuộc Ban (thực hiện);
- Lưu VT, TH.

**KT. TRƯỞNG BAN
PHÓ TRƯỞNG BAN**



Nguyễn Trung Hậu